

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

#### สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

### กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรฐานคลินิกสัตว์(118/2555)

อธิบดีกรมปศุสัตว์จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจจับ คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์เถื่อน หวังยกระดับมาตรฐานคลินิกสัตว์ทั่วประเทศ และประชาชนเลือกใช้บริการจากคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ

นายสัตวแพทย์ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2555 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 30 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 พร้อมแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้บริการจากคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาตโดยกรมปศุสัตว์ เพื่อคงคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ประชาชนดูป้ายชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยสถานพยาบาลสัตว์นั้นต้องแสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย

เนื่องจากในปัจจุบันมีคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์เปิดให้บริการรักษาสัตว์มากขึ้น และมีการโฆษณาที่อาจทำให้ประชาชนหลงเข้าใจผิดว่าสถานพยาบาลนั้น มีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ทั้งในทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ตลอดจนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ต่างๆ โดยใช้ชื่อว่าสัตวแพทย์คลินิก คลินิกรักษาสัตว์ หรือ โรงพยาบาลสัตว์ ทั้งๆ ที่สถานที่นั้นไม่มีสัตวแพทย์ปริญญาประจำสถานพยาบาลสัตว์นั้น หรือจัดให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการรักษาสัตว์ จนเป็นเหตุให้เจ้าของสัตว์หลงเชื่อในคำชักชวนโฆษณาอันไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ สถานที่บางแห่งยังไม่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นสถานพยาบาลสัตว์ เนื่องจากโรคสัตว์บางชนิดสามารถติดต่อถึงคนได้ อันเป็นอันตรายต่อเจ้าของสัตว์และผู้ที่ใกล้ชิดกับสัตว์ที่ป่วยทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสัตว์ได้ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สถานพยาบาลสัตว์ของเอกชน ต้องได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 โดยคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งผู้ให้บริการรักษาสัตว์ต้องเป็นสัตวแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สถานเท่านั้น ประชาชนจึงควรเลือกใช้บริการจากคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ โดยสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาต ต้องแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ป้ายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ รวมทั้งต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยแสดงในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลสัตว์นั้น

คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์(คลินิกเถื่อน) รวมถึงคลินิกที่มีการโฆษณาที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์แห่งนั้นมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้บริการรักษาสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ หรือคลินิกที่ให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือหมอเถื่อน ให้บริการรักษาสัตว์ สถานที่ยังบางแห่งไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลสัตว์ เนื่องจากโรคสัตว์บางชนิดสามารถติดต่อถึงคนและอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าของสัตว์และบุคคลที่ใกล้ชิดกับสัตว์ป่วย เช่น โรคพิษสุนัขบ้า หรือสถานที่ยังบางแห่งไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงได้โดยการติดโรคจากสถานพยาบาลสัตว์แห่งนั้น เช่น นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต่อมาสุนัขป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบ หรือโรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาชุดเฉพาะกิจของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้เข้าตรวจสอบและจับกุมแล้ว 30 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสัตว์ 12 แห่ง คลินิก 17 แห่ง และมูลนิธิ 1 แห่ง ดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว 10 แห่ง และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2555 กรมปศุสัตว์จะรณรงค์ตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศ จึงขอให้ผู้จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ดำเนินการให้ถูกต้อง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ฝากถึงประชาชน ให้เลือกใช้บริการจากสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น โดยเลือกใช้บริการจากสถานพยาบาลสัตว์ที่มีป้ายแสดงชื่อคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์และต้องระบุว่าเป็น "ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน" หรือ "ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน"

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนบำบัดรักษาโรคสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 02 653 4481 หรือ 02 6534444 ต่อ 41

ข้อมูล/ข่าว : สัตวแพทย์หญิงปราณี พาณิชย์พงษ์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : นื่องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ : นายวิสูตร นวลขาว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ